



ประกาศวิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์)
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และวิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ได้ดำเนินการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๑ (ความรู้ความสามารถทั่วไป) และส่วนที่ ๒ (ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งครูการตลาด) เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ได้ประมวลผลการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) โดยเรียงตามลำดับเลขประจำตัวผู้สอบ ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

<p>การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน มีสมรรถนะดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. มนุษย์สัมพันธ์ การประสานงาน๒. การคิดวิเคราะห์๓. ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ๔. การสื่อสารโดยการพูด <p>หมายเหตุ ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑</p>	<p>วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงาน อาคาร ๑ วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี</p>
--	---

ทั้งนี้ให้ผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) มาเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน อาคาร ๑ วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี พร้อมนำบัตรประจำตัวผู้สอบ และบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาแสดงทุกครั้งก่อนเข้ารับการประเมินสมรรถนะ หากผู้ใดทำบัตรประจำตัวผู้สอบสูญหายให้นำรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน และถ่ายในครั้งเดียวกัน จำนวน ๒ รูป พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน ๑ ฉบับ ไปติดต่อกองคณะกรรมการประจำสนามสอบ เพื่อขอใบอนุญาตเข้าสอบ

วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในวันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ <http://www.ppcollege.ac.th> วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์)

ที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล
๑	๓๔-๐๑-๓๐๕-๐๐๑	นางสุภาพร ศรีถัน



(นางพิมพ์ฉวีมาศ ภูแก้ว)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี